

## **KHU DU LỊCH QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG**

Quần đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm ở vùng biển Tây Nam, trong vịnh Rạch Giá. Dân cư sinh sống chủ yếu là khai thác, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ du lịch.

Nguồn gốc tên “Nam Du” do người pháp ghi theo cách gọi của các cụ đồ nho giáo xưa là Nam Dự nghĩa là “đảo phía nam”. Quần đảo Nam Du gồm có 21 hòn, đảo lớn, nhỏ tạo nên một quần thể huyền hoặc với thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh sắc tuyệt trần. Nơi đây được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ, có nhiều bãi biển đẹp, trong xanh, những rạn san hô nhiều màu, những cánh rừng nguyên sơ, đồi núi hùng vĩ. Đến Khu du lịch Quần đảo Nam Du, thì không thể bỏ qua những điểm tham quan hấp dẫn như:

- Bãi Ngự: Bãi Ngự thuộc xã An Sơn, nằm tại khu vực phía Tây trên hòn đảo Cù Tron, với nhiều bãi biển sạch đẹp vào mùa gió nam như Bãi Đất Đỏ, Bãi Ngự, Bãi Mến... Đặc biệt Bãi Mến là bãi đẹp nhất Quần đảo Nam Du nằm trong vịnh nhỏ với làn nước màu xanh ngọc bích, cát trắng tinh, với hàng dừa cao vút nhiều năm tuổi vươn mình hướng ra biển tạo nên sức quyến rũ của bãi biển. Trên đường đến Bãi Ngự đừng quên vượt đỉnh núi cao nhất 390m để ghé thăm Ngọn Hải Đăng chiêm ngưỡng toàn cảnh Quần đảo Nam Du.

- Hòn Bờ Đập: Thuộc xã Nam Du, là một hòn đảo tuyệt đẹp, sóng yên gió lặng, cát trắng. Nơi đây khoảng 40 năm về trước tàu thuyền có thể qua lại giữa 2 hòn, nhưng bây giờ 2 hòn đã nối lại với nhau. Du khách ví Bờ Đập như “Maldives thu nhỏ”.

- Hòn Mấu: Thuộc xã Nam Du, nằm về phía Nam có diện tích khoảng 45,9 ha, Hòn Mấu còn rất hoang sơ, phong cảnh tuyệt đẹp, bãi biển trong xanh với làn cát trắng mịn trải dài, phía tây của Hòn là một hàng dừa thẳng tắp vươn mình ra trước gió biển quanh năm. Hòn Mấu còn có Bãi đá Đen, có nhiều đá màu sắc xanh đen, tron nhẵn rất khác nhau. Ngoài khơi của Bãi Đá Đen là khu vực lặn ngắm san hô khá lý tưởng.

Ngoài ra Quần đảo Nam Du còn nhiều nơi rất hấp dẫn như: Chụp ảnh dưới tán cây Đa cô đơn, bắt nhum tại Bãi Nhum, vượt gành đến Bãi Giếng tiên, ngắm Hoàng Hôn cạnh Ba Hòn Nồm, dã ngoại tại Hòn Ông, cắm trại tại Hòn Dầu...

